

THÔNG TIN NỘI BỘ
(Dùng trong sinh hoạt chi bộ tháng 01 năm 2021)

XUÂN TÂN SỬU 2021



THÔNG TIN TRONG NƯỚC

I. MỘT SỐ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Năm 2020, bối cảnh khu vực và thế giới có những yếu tố thuận lợi và khó khăn đan xen, đặc biệt, đại dịch Covid-19 chưa từng có trong nhiều thập kỷ xảy ra trên toàn cầu đã ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Tuy nhiên, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng, nỗ lực vượt bậc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, vừa tập trung phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Việt Nam đã vượt qua khó khăn, thách thức và đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, cụ thể: kinh tế tăng trưởng từng bước vững chắc và ngày càng được cải thiện, quy mô kinh tế ngày càng mở rộng, các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. An sinh xã hội và các hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế... đều được quan tâm thực hiện đồng bộ. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến rõ rệt, phát hiện và xử lý kịp thời nhiều vụ việc gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí có bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả toàn diện, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được nhân dân đồng tình, đánh giá cao, các tổ chức quốc tế ghi nhận. Tiềm lực quốc phòng, an ninh ngày càng được nâng cao, an ninh, chính trị được giữ vững. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh, nâng cao vị thế của nước ta trên trường quốc tế...

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu trên, kinh tế - xã hội nước ta năm 2020 phải đối mặt với một số khó khăn, thách thức như: Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và ảnh hưởng lớn đến sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân nước ta. Các ngành, lĩnh vực và hoạt động xuất khẩu tuy tiếp tục tăng trưởng nhưng vẫn ở mức thấp. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động vẫn ở mức cao. Thiên tai, bão lũ, sạt lở đất xảy ra liên tiếp gây thiệt hại lớn về người và tài sản...

Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Việt Nam, là năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng

nhân dân các cấp, là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 theo Nghị quyết của Đảng, Quốc hội. Tuy nhiên, tình hình thế giới năm 2021 dự báo còn tiềm ẩn nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, khó kiểm soát, có khả năng tác động lâu dài đến nền kinh tế thế giới và Việt Nam. Vì vậy, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội dung sau:

Một là, tuyên truyền kết quả đạt được của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2020 đặt trong sự so sánh với các nền kinh tế khác trong khu vực và trên thế giới, để từ đó thấy được mức tăng trưởng 2,4% mà Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo là một thành công lớn gắn với sự nỗ lực cao của mỗi một người dân, doanh nghiệp và sự điều hành linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt của Chính phủ.

Hai là, từ việc thông tin kết quả kinh tế năm 2020, cần tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bên cạnh sự lạc quan về các thành tựu đất nước đã đạt được, đặc biệt là thắng lợi trong việc thực hiện “mục tiêu kép”: vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế, cần xác định tâm lý tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nâng cao ý thức trách nhiệm trước những khó khăn, thách thức nội tại của đất nước để từ đó đúc rút những bài học kinh nghiệm, tạo nên quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng và sự đồng tâm, hiệp lực của toàn dân, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đất nước năm 2021.

Ba là, tuyên truyền Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo Nghị quyết số 124/2020/QH14 của Quốc hội, trong đó chú trọng các mục tiêu tổng quát⁽¹⁾, các chỉ tiêu chủ yếu⁽²⁾, một số nhiệm vụ, giải pháp đề ra cho năm 2021⁽³⁾.

⁽¹⁾ Tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; thúc đẩy mạnh mẽ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh, phát triển mạnh thị trường trong nước; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng và công trình trọng điểm quốc gia; phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn; đẩy nhanh chuyển đổi số và phát triển nền kinh tế số, xây dựng xã hội số. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, trí tuệ con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, niềm tự hào dân tộc; thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống Nhân dân, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi để khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống vi phạm pháp luật, tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Làm tốt công tác thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội. Cùng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ cho phát triển nhanh, bền vững đất nước; nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

⁽²⁾ (1) Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6%; (2) GDP bình quân đầu người khoảng 3.700 USD; (3) Tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%; (4) Tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng khoảng 45 - 47%; (5) Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội khoảng 4,8%; (6) Tỷ lệ lao động qua đào tạo khoảng 66%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ khoảng 25,5%; (7) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế khoảng 91%; (8) Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo đa chiều) giảm 1-1,5 điểm phần trăm; (9) Tỷ lệ dân cư khu vực thành thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung trên 90%; (10) Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị trên 87%; (11) Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường khoảng 91%; (12) Tỷ lệ che phủ rừng khoảng 42%.

⁽³⁾ (1) Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra để tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; (2) Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại từ đại dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác; (3) Đẩy mạnh hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững; (4) Ưu tiên nguồn lực cho công tác trùng tu, tôn tạo, phát huy các giá trị di sản văn hóa; (5) Tiếp tục hoàn thiện và thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật về quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, bảo vệ và phát triển rừng; (6) Tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết của

Bốn là, phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan của Đảng và Nhà nước, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể Nhân dân, tạo đồng thuận xã hội.

II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2020; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỜI GIAN TỚI

Kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (ngày 01/02/2013) đến nay, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo quyết liệt, có bước tiến mạnh, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao, được quốc tế ghi nhận. Tham nhũng từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước⁽⁴⁾.

Trong giai đoạn 2013 - 2020, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, thanh tra, kiểm toán của Nhà nước được tăng cường, phát hiện và xử lý nghiêm minh các sai phạm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, bộ máy nhà nước⁽⁵⁾. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế được tiến hành kiên quyết, không khoan nhượng, không làm oan, không bỏ lọt tội phạm, nhưng cũng rất nhân văn, có lý, có tình⁽⁶⁾. Nhiều bộ, ngành, địa phương đã quan tâm hơn đến công tác kiểm tra, thanh tra, phát hiện, xử lý tham nhũng, từng bước khắc phục tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”, đã chú ý ngăn chặn, xử lý tệ “tham nhũng vặt”; công tác cán bộ, cải cách hành chính, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả tích cực; công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh.

Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về phòng, chống tham nhũng được tăng cường và có nhiều đổi mới; sự giám sát của các cơ quan dân cử, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, nhân dân và báo chí, truyền thông trong phòng, chống tham nhũng được phát huy tốt hơn. Hợp tác quốc tế được tăng cường; hoạt động phòng, chống tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước từng bước được mở rộng.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác phòng, chống tham nhũng ở nước ta vẫn còn một số hạn chế như: Công tác tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ các cơ quan, đơn vị, địa phương còn yếu; nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa cao; một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng hiệu quả còn thấp...

Để tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống tham nhũng, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số vấn đề sau:

Đảng, Quốc hội để kiện toàn cơ cấu tổ chức, tinh giản biên chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức...

⁽⁴⁾ Theo kết quả điều tra dư luận xã hội do Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành mới đây, có đến 93% ý kiến bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

⁽⁵⁾ Qua công tác thanh tra, kiểm toán, các cơ quan đã kiến nghị thu hồi, xử lý tài chính hơn 700.000 tỷ đồng, hơn 20.000 ha đất; kiến nghị xử lý trách nhiệm hơn 14.000 tập thể, nhiều cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý gần 700 vụ việc có dấu hiệu tội phạm. Cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 131 nghìn đảng viên, có trên 3.200 đảng viên bị kỷ luật liên quan đến tham nhũng; đã thi hành kỷ luật hơn 110 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý; trong đó, có 27 Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; 04 Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị và hơn 30 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

⁽⁶⁾ Các cơ quan tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 14.297 vụ/24.409 bị can, xét xử sơ thẩm 11.740 vụ/22.596 bị cáo về các tội tham nhũng. So sánh với năm 2013, tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng chỉ đạt dưới 10%, thì bình quân giai đoạn 2013 - 2020, đạt 32,04%.

Một là, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự tự giác, thống nhất cao về ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về phòng, chống tham nhũng, trong đó cần khẳng định quyết tâm của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng; củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân, của cán bộ, đảng viên, tạo động lực mới, khí thế mới để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Hai là, tăng cường phối hợp, kịp thời cung cấp, công khai thông tin, định hướng tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, nhất là chủ động thông tin về kết quả kiểm tra, thanh tra, xử lý cán bộ, đảng viên vi phạm. Chú trọng thông tin tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”, khắc phục tình trạng thông tin một chiều, thông tin không chính xác, mang tính kích động, gây hoang mang hoặc quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử.

Ba là, báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng cần lan tỏa những kết quả đạt được trong công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước ta; đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, lợi dụng phòng, chống tham nhũng để chống phá Đảng, Nhà nước; xử lý nghiêm khắc việc đưa tin sai sự thật, các hành vi vu cáo, bịa đặt.

Bốn là, tuyên truyền ý thức tự giác chấp hành, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp; phê phán, lên án, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, lãng phí.

HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI VÀ TÌNH HÌNH THẾ GIỚI THỜI GIAN GẦN ĐÂY

I. DẤU ÁN NỔI BẬT CỦA VIỆT NAM TRÊN CƯƠNG VỊ CHỦ TỊCH ASEAN NĂM 2020

Từ khi gia nhập ASEAN năm 1995, Việt Nam đã nỗ lực, bền bỉ cùng ASEAN trải qua nhiều sóng gió. Đặc biệt, Việt Nam đã có nhiều đóng góp và dấu ấn thành công khi chính thức trở thành Chủ tịch ASEAN 2020 từ ngày 01/01/2020.

Để chuẩn bị cho trọng trách quan trọng này, từ cuối năm 2018, Việt Nam đã tích cực thực hiện công tác chuẩn bị. Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 diễn ra bất ngờ và lan rộng trên toàn thế giới đã làm đảo lộn mọi kế hoạch, chương trình mà Việt Nam đã chuẩn bị trong hai năm 2018 và 2019. Việt Nam đã tìm mọi cách thích ứng, nhanh chóng, kịp thời chuyển chương trình lẫn trọng tâm của ASEAN trong năm 2020 sang chống dịch Covid-19 và đã được các nước hưởng ứng. Cùng với ưu tiên chống dịch, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy các hoạt động xây dựng Cộng đồng ASEAN thông qua việc đưa ra các sáng kiến với hình thức, cách làm phù hợp. Lần đầu tiên trong lịch sử 53 năm của ASEAN, phần lớn các hội nghị các cấp của ASEAN được tổ chức với hình thức trực tuyến, kể cả Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 36 (tháng 6/2020), Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 53 (tháng 8/2020) và Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 (tháng 11/2020). Đây là hình thức hoàn toàn mới với Việt Nam cũng như các thành viên ASEAN và các đối tác phát triển khác. Tuy nhiên, các nước thành viên và nhiều nhà quan sát chính trị quốc tế cùng dư luận truyền thông đều đánh giá rằng, Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình từ công tác chuẩn bị, đến chương trình nghị sự và lựa chọn chủ đề. Việt Nam cũng đã lựa chọn chủ đề cho Năm ASEAN 2020 là “Gắn kết và chủ động thích ứng”, với mong muốn khẳng định đoàn kết có ý nghĩa quyết định với sự vững bền của ASEAN. Một Cộng đồng ASEAN gắn kết và phát triển mới có thể thích ứng hiệu quả với các yếu tố tác động bên ngoài và ngược lại, chủ động thích ứng sẽ giúp ASEAN gắn kết chặt chẽ, nhờ đó tăng cường sức mạnh tổng thể.

Tại Hội nghị Tổng kết Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam ngày 11/12/2020, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã khẳng định, nhiều sáng kiến, ưu tiên của Việt Nam đã trở thành tài sản chung của ASEAN. Nhìn tổng thể, Năm Chủ tịch ASEAN 2020 đã thành công toàn diện, trọn vẹn và thực chất, thể hiện: Chất lượng nội dung, số lượng kỷ lục các văn kiện được thông

qua, nhiều sáng kiến, ưu tiên của Việt Nam đã trở thành tài sản chung của ASEAN; Bảo đảm an ninh, an toàn, trọng thị về lễ tân; hình ảnh Cộng đồng ASEAN và Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng trong tâm thức của bạn bè quốc tế. Từ thành công trong Năm Chủ tịch ASEAN có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam: (1) Bài học về sự chỉ đạo tổng thể, thống nhất và theo dõi sát sao của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với các hoạt động đối ngoại quốc gia, nhất là Năm Chủ tịch ASEAN 2020; (2) Bài học về phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các cơ quan, bộ, ngành, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội và người dân đóng góp cho thành công Năm Chủ tịch ASEAN; (3) Bài học về phát huy bản sắc ngoại giao Việt Nam và “trường phái ngoại giao” Hồ Chí Minh. Đó là luôn giữ vững bản lĩnh, kiên trì, kiên định mục tiêu, nguyên tắc, song linh hoạt về sách lược - “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, biến “nguy” thành “cơ” thông qua cách làm sáng tạo, cùng với sự chân thành, thực tâm, chính trực, luôn vì lợi ích và trách nhiệm chung; (4) Bài học về việc chủ động, tích cực và sớm bắt tay chuẩn bị toàn diện, chuyên nghiệp, chu đáo cả về nội dung, lễ tân - hậu cần, an ninh, truyền thông... cho các hoạt động đối ngoại lớn; (5) Bài học về tầm quan trọng của ngoại giao đa phương nói chung, cũng như vai trò của ASEAN nói riêng, trong đường lối đối ngoại của Việt Nam; (6) Bài học về sự kết hợp hài hòa giữa đối nội và đối ngoại.

Để lan tỏa những kết quả nổi bật của Việt Nam trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020, trong thời gian tới, công tác tuyên truyền cần chú trọng một số nội dung sau:

Một là, tuyên truyền những thành tựu nổi bật của ASEAN năm 2020 gắn với tuyên truyền vai trò, dấu ấn nổi bật của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2020.

Hai là, tuyên truyền những bài học kinh nghiệm của Cộng đồng ASEAN và Việt Nam sau 01 năm có nhiều khó khăn, thách thức, trong đó nêu bật và khẳng định tầm quan trọng của sự đoàn kết, gắn bó cộng đồng là nhân tố then chốt bảo đảm ASEAN hòa bình, ổn định, độc lập, tự chủ trong môi trường bất ổn, biến động, nhiều thách thức của khu vực và thế giới.

Ba là, tuyên truyền quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực giữa các nước ASEAN với nhau và giữa các nước ASEAN với các đối tác trong và ngoài khu vực.

II. TÌNH HÌNH MỘT SỐ KHU VỰC

Kinh tế thế giới năm 2020 tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Ngân hàng Thế giới dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2020 giảm 5,2%. Các nền kinh tế phát triển chịu tác động nghiêm trọng (dự kiến GDP Mỹ giảm 6,1%, Liên minh Châu Âu giảm 9,1% và Nhật Bản giảm 6,1% trong năm 2020); thiệt hại ước tính cho nền kinh tế toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 11 nghìn tỷ USD trong giai đoạn 2020 - 2021 tới 28 nghìn tỷ USD trong giai đoạn 2020 - 2025. Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) dự báo, tình trạng nghèo cùng cực trên thế giới sẽ gia tăng lần đầu tiên sau hai thập kỷ; ít nhất 90 triệu người sẽ rơi vào cảnh nghèo cùng cực chỉ trong năm nay. Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cho biết, thương mại hàng hóa toàn cầu Quý II/2020 giảm 14,3% so với cùng kỳ năm 2019, song đã có dấu hiệu phục hồi trong Quý III. Hợp tác, liên kết kinh tế quốc tế tiếp tục có tiến triển. Lần đầu tiên IMF ghi nhận Trung Quốc vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới.

1. Tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp

Trung Quốc duy trì cường độ tập trận tại vùng biển quanh Đài Loan và cửa Vịnh Bắc Bộ; duy trì tàu khảo sát hoạt động tại Biển Đông. Các nước ASEAN ven Biển Đông thể hiện thái độ kiên quyết và rõ ràng hơn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trên biển của mình. Mỹ và nhóm Bộ Tứ gia tăng sức ép chính trị - ngoại giao và thực địa (hợp trực tiếp cấp Ngoại trưởng nhóm Bộ Tứ; thúc đẩy đối ngoại quân sự với các đối tác khu vực).

2. Tình hình Trung Đông có nhiều diễn biến mới, có lợi cho I-xra-en trong quan hệ với thế giới Ả-rập. Chính trường nhiều nước Bắc và Trung Phi có xu hướng phức tạp hơn.

3. Về khu vực Đông Nam Á

Các nước ASEAN tiếp tục chịu tác động sâu sắc của đại dịch Covid-19. Chính trường nhiều nước diễn biến phức tạp. Biểu tình phản đối Chính phủ tại Thái Lan chuyển dần thành mâu thuẫn xã hội giữa lực lượng dân chủ và lực lượng ủng hộ Hoàng gia. Chính trường Mi-an-ma bước vào giai đoạn cuối trước thềm Tổng tuyển cử trong bối cảnh không đạt tiến triển về hòa giải dân tộc và tôn giáo. In-đô-nê-xi-a bùng phát biểu tình phản đối Luật tạo việc làm mới. Chính phủ Malai-xi-a chịu sức ép lớn do thủ lĩnh đối lập yêu cầu bỏ phiếu bất tín nhiệm. Campu-chia chính thức ký FTA với Trung Quốc để đối trọng các hạn chế thương mại do Mỹ và châu Âu áp đặt.

ASEAN nhất trí xây dựng Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025, đẩy nhanh quá trình hình thành kho dự trữ vật tư y tế khu vực và Quỹ ứng phó Covid-19, bắt đầu thảo luận kế hoạch hợp tác sau đại dịch.

4. Một số tình hình thế giới đáng chú ý thời gian gần đây

4.1. Phản ứng của Việt Nam trước một số vụ, việc trên Biển Đông thời gian gần đây:

- Ngày 24/11/2020, Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn thật tại khu vực xung quanh đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Trước sự việc này, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Như đã nhiều lần khẳng định, việc Đài Loan tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển xung quanh Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này, đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải; gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Đài Loan không được tiến hành hoạt động diễn tập trái phép nêu trên cũng như lặp lại vi phạm trong tương lai”.

- Trước những động thái mới đây của Trung Quốc trên Biển Đông, như việc tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) thông báo khôi phục lại các chuyến du lịch tàu biển ra quần đảo Hoàng Sa và Hải quân Trung Quốc tổ chức tiếp nhận tàu bệnh viện tại bến cảng trên đá Chữ Thập, quần đảo Trường Sa, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: “Như đã nhiều lần khẳng định, mọi hoạt động tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế và không có giá trị pháp lý. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, hủy bỏ và chấm dứt việc tổ chức các chuyến du lịch ra quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam cũng như các hành động có thể làm gia tăng căng thẳng và làm phức tạp tình hình, đi ngược lại Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), không có lợi cho việc duy trì môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông cũng như nỗ lực của các nước trong việc đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử (COC) tại Biển Đông và quan hệ hai nước.

Một lần nữa, Việt Nam khẳng định có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế”.

4.2. Cuộc họp đặc biệt của Ủy ban liên Chính phủ ASEAN về nhân quyền (AICHR) diễn ra từ ngày 23 - 25/11/2020, tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến, với sự tham dự của các đại diện AICHR các nước thành viên ASEAN và Ban Thư ký ASEAN. Đây là cuộc họp chính thức cuối cùng trong nhiệm kỳ Chủ tịch AICHR 2020 của Việt Nam.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, các nước đánh giá cao nỗ lực chung của AICHR đã duy trì đà hợp tác, triển khai tương đối đầy đủ các ưu tiên đề ra nhằm tiếp tục thúc đẩy và bảo vệ quyền con người trong khu vực, cũng như ứng phó hiệu quả trước các tác động đa chiều và phức tạp của đại dịch. Cuộc họp trao đổi và thống nhất nội dung Tài liệu hướng dẫn về quan hệ đối ngoại của AICHR, làm cơ sở thúc đẩy tham vấn, hợp tác giữa AICHR với các đối tác, phù hợp với quy trình, thủ tục của ASEAN, bảo đảm nguyên tắc đồng thuận và vai trò trung tâm của ASEAN trong tham vấn và hợp tác với các đối tác.

Các nước tham dự Cuộc họp đánh giá cao vai trò của Việt Nam trên cương vị Chủ tịch AICHR 2020 đã dẫn dắt hoạt động của AICHR trong giai đoạn đặc biệt khó khăn dưới tác động của đại dịch Covid-19. Các nước khẳng định chủ đề “Gắn kết và chủ động thích ứng” trong Năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam rất phù hợp, góp phần duy trì tinh thần đoàn kết, thống nhất và đã hợp tác của ASEAN, ủng hộ chủ động và hiệu quả trước các tác động đa chiều của đại dịch Covid-19 tới đời sống kinh tế, an sinh xã hội và quyền lợi của người dân, nhất là các nhóm yếu thế như phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật...

Tại cuộc họp, Việt Nam đã chính thức bàn giao vai trò Chủ tịch AICHR cho Bru-nây trong năm 2021.

4.3. Đại hội đồng Liên Hợp quốc (ĐHĐ LHQ) Khóa 75 tổ chức Phiên họp đặc biệt về ứng phó Đại dịch Covid-19 từ ngày 03 - 04/12/2020, tại New York, Hoa Kỳ, với sự tham dự của 83 Người đứng đầu Nhà nước/Chính phủ, hơn 50 vị cấp Bộ trưởng/Thứ trưởng các nước và Lãnh đạo các tổ chức quốc tế tại Phiên thảo luận chung. Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo các quốc gia đã chia sẻ quan ngại trước việc đại dịch Covid-19 đã làm trầm trọng hơn tình trạng bất bình đẳng trên thế giới, ảnh hưởng nặng nề đến những người nghèo và dễ bị tổn thương; đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cần tiếp tục tăng cường quyết tâm và nỗ lực hợp tác quốc tế trong ứng phó và phục hồi sau đại dịch.

Tại Phiên thảo luận chung cùng lãnh đạo các nhà nước/chính phủ, trong thông điệp quan trọng gửi tới Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sáng kiến tổ chức Phiên họp đặc biệt này. Trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng chia sẻ các sáng kiến và hợp tác của các nước ASEAN trong ứng phó Covid-19. Chính phủ, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân Việt Nam đã hỗ trợ thiết thực, kịp thời cho nhiều nước chịu ảnh hưởng cũng như hợp tác chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ tài chính cho các quỹ quốc tế về phòng chống dịch dù nguồn lực quốc gia còn hạn chế. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ tin tưởng, với ý chí, sức mạnh của mỗi dân tộc và tinh thần đoàn kết, hợp tác quốc tế mạnh mẽ, thế giới sẽ cùng nhau vượt qua đại dịch Covid-19 và xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho mỗi quốc gia và mọi người dân.

4.4. LHQ thông qua Nghị quyết Ngày Quốc tế chống dịch bệnh do Việt Nam đề xuất: Ngày 07/12/2020, tại phiên họp toàn thể, Đại hội đồng Liên Hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã thông qua bằng đồng thuận Nghị quyết A/RES/75/27 thành lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh vào ngày 27/12 hàng năm. Đây là nghị quyết đầu tiên của HĐĐ LHQ trong lĩnh vực này, cũng là nghị quyết đầu tiên do Việt Nam chủ trì đề xuất, thương lượng và thúc đẩy thông qua thành công tại HĐĐ LHQ.

Nghị quyết kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên LHQ, các tổ chức trong hệ thống của LHQ, các tổ chức quốc tế và khu vực, khu vực tư nhân, các tổ chức phi chính phủ, các viện nghiên cứu, các cá nhân và các thành phần liên quan kỷ niệm Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh hàng năm nhằm tăng cường nhận thức về phòng chống bệnh dịch, từ đó, có sự chuẩn bị và phối hợp tốt hơn về vấn đề này ở tất cả các cấp.

Ngày 27/12 được chọn làm Ngày Quốc tế Phòng, chống dịch bệnh do đây là ngày sinh của Nhà bác học Louis Pasteur, một trong những người đầu tiên đặt nền móng cho y tế phòng ngừa. Các công trình của ông về nguyên nhân của bệnh dịch và điều chế vaccine đã và đang tiếp tục cứu sống nhiều thế hệ trên toàn thế giới.

TÌNH HÌNH THỊ XÃ LA GI

I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Năm 2020, trong điều kiện phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và thị xã; vừa phòng, chống và chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Đảng bộ và Nhân dân thị xã đã đoàn kết, phấn đấu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết số 26-NQ/TU, ngày 16/12/2019 của Thị uỷ, nên nhìn chung tình hình các mặt của thị xã tiếp tục có chuyển biến tích cực; hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt, vượt kế hoạch đề ra⁽⁷⁾, nổi rõ là:

Một là, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, sản lượng khai thác hải sản và kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ. Hoạt động thương mại, dịch vụ được duy trì; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, giá cả được tăng cường. Thu ngân sách nhà nước đạt kết quả cao (đạt 134,23% dự toán).

Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp bước đầu đạt kết quả tốt; tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng dần chất lượng, hiệu quả; công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được triển khai kịp thời có hiệu quả. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu được tập trung chỉ đạo. Kết quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt 74 tiêu chí, bình quân đạt 18,5 tiêu chí/xã; xã Tân Bình được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, phường Bình Tân đạt chuẩn văn minh đô thị.

Công tác quy hoạch đô thị, quy hoạch sử dụng đất được chú trọng; Chương trình phát triển đô thị thị xã La Gi đến năm 2035 đã được UBND tỉnh phê duyệt⁽⁸⁾. Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực an toàn thực phẩm, đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng được quan tâm chỉ đạo; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt kết quả cao (đạt 133,33%).

Quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính được thực hiện, kiểm soát chặt chẽ, đúng quy định. Công tác rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp để thúc đẩy tiến độ triển khai của các dự án đầu tư ngoài ngân sách được chỉ đạo quyết liệt⁽⁹⁾.

Hai là, Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm, thực hiện tốt; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế so với dân số tiếp tục tăng so với cùng kỳ (chiếm 89,52% dân số). Các hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao được duy trì ổn định. Các chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội cơ bản được bảo đảm, kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19.

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả.

Ba là, công tác quân sự quốc phòng địa phương được tăng cường và đạt kết quả; công tác tuyên truyền đúng quy định, luật định và đạt chỉ tiêu. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội căn bản được tăng cường và đảm bảo, không để xảy ra “điểm nóng”, “đột xuất, bất ngờ”. Công tác điều tra, phá án được tập trung đẩy mạnh. Công tác bảo đảm an toàn giao thông được tập trung thực hiện, tai nạn giao thông giảm số người chết và số người bị thương.

Công tác cải cách thủ tục hành chính, cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo kịp thời, chặt chẽ, đúng pháp luật, tỷ lệ

⁽⁷⁾ Đạt 18/18 chỉ tiêu.

⁽⁸⁾ Quyết định số 420/QĐ-UBND, ngày 24/2/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

⁽⁹⁾ Nhất là các dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.719 đoạn qua thị xã La Gi; Khu đô thị mới phường Phước Hội, Khu đô thị mới phường Tân Thiện, Khu đô thị mới Đông Tân Thiện, Khu đô thị mới Tây Tân Thiện,...

giải quyết đơn thư tăng so với cùng kỳ; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc.

Bốn là, tập trung lãnh đạo tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở và thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm đúng qui trình, qui định và kế hoạch đề ra; tổ chức kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Thị xã La Gi.

- Công tác chính trị, tư tưởng được tập trung chỉ đạo. Chất lượng học tập, quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng được nâng lên; duy trì thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII); công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức phong phú, phù hợp với từng đối tượng và phù hợp với tình hình phòng, chống dịch Covid-19. Công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác thông tin xuyên tạc, xấu độc trên Internet, mạng xã hội được thực hiện thường xuyên.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị với quyết tâm cao; đội ngũ cán bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn; công tác đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện chính sách cán bộ được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng quy định; công tác bảo vệ chính trị nội bộ tiếp tục được thực hiện chặt chẽ, thận trọng. Thường xuyên củng cố kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng; tăng cường kết nạp đảng viên mới.

- Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng được tăng cường, thực hiện đúng quy định; công tác nắm tình hình, kiểm tra dấu hiệu vi phạm được chú ý. Công tác nội chính được tập trung chỉ đạo thực hiện đạt kết quả.

- Công tác dân vận được tăng cường, thường xuyên theo dõi, nắm tình hình và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục hướng về cơ sở; đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động tuyên truyền và chăm lo cho đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Triển khai thực hiện 07 Kế hoạch chuyên đề⁽¹⁰⁾ cơ bản đạt yêu cầu đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trên các mặt vẫn còn một số khó khăn, hạn chế đáng quan tâm nhất là:

- Công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 đến người dân có thời điểm chưa kịp thời; tình hình dịch bệnh Covid-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động của các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp; một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giảm so với cùng kỳ; các hoạt động lĩnh vực du lịch, giáo dục và đào tạo; văn hóa, thể thao bị gián đoạn.

⁽¹⁰⁾ Kế hoạch số 68-KH/TU, ngày 07/4/2017 về nắm bắt thông tin, tư tưởng chính trị trong nhân dân và tuần tra, kiểm soát địa bàn; Kế hoạch số 69-KH/TU, ngày 07/4/2017 về triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2017; Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 07/4/2017 về đảm bảo vệ sinh môi trường năm 2017; Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 07/4/2017 về triển khai thực hiện công tác phòng, chống xuất cảnh trái phép bằng đường biển và giảm thiểu tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài; Kế hoạch số 75-KH/TU, ngày 13/4/2017 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 55-KH/TU, ngày 11/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 11-KL/TW, ngày 19/01/2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kế hoạch số 125-KH/TU, ngày 23/3/2018 về công tác quản lý trật tự xây dựng năm 2018; Kế hoạch số 174-KH/TU, ngày 15/1/2019 về đấu tranh phòng, chống tội phạm cờ bạc, cho vay lãi nặng, tín dụng đen, đòi nợ thuê trên địa bàn thị xã La Gi.

- Việc triển khai thực hiện dự án ở một số dự án vốn ngoài ngân sách còn gặp khó khăn vướng mắc; tiến độ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp Tân Bình 1, Tân Bình 2 chưa có chuyển biến; việc thu hút đầu tư thứ cấp vào các cụm công nghiệp còn hạn chế. Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do nắng hạn kéo dài; diện tích gieo trồng và sản lượng lương thực giảm so với cùng kỳ.

- Công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn xảy ra vi phạm ở một số xã, phường.

- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là tội phạm hình sự, tội phạm và tệ nạn ma túy, trộm cắp, cờ bạc, cho vay lãi nặng.

- Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới còn chậm. Tiến độ giải quyết các vụ việc vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên chưa kịp thời. Các phong trào quần chúng chưa mạnh, chưa đều.

Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, chủ yếu là do:

Sự quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương chưa tốt; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chưa đồng bộ.

Phương pháp, cách thức tổ chức thực thi công vụ; vai trò chủ động tham mưu của các ngành, các cấp; phong cách và lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức chuyển biến chưa đều, chưa mạnh và chưa nghiêm; còn một bộ phận cán bộ, công chức chưa phát huy đầy đủ tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Năm 2021, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu “kép” vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, thực hiện tốt công tác dân vận, vừa phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả; là năm đầu của kế hoạch 5 năm (2020 - 2025) có ý nghĩa quan trọng tạo tiền đề để hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã (khóa XI) đề ra. Tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch, chương trình làm việc thật cụ thể gắn với đẩy mạnh thi đua thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất⁽¹¹⁾. Trong đó, cần tập trung các nội dung sau:

Một là, tập trung hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, đồng thời quyết liệt kiến nghị tinh thu hồi đối với nhà đầu tư không có năng lực, không triển khai dự án. Tập trung phát triển mạnh các ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh, có thị trường và giải quyết nhiều việc làm. Khuyến khích đầu tư mở rộng, nâng cấp, hiện đại hoá các cơ sở sơ chế, chế biến; tích cực tìm kiếm thị trường mới đi đôi với việc mở rộng thị trường truyền thống tiêu thụ sản phẩm CN-TTCN, trước hết là các sản phẩm chế biến từ thủy sản.

Tiếp tục theo dõi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của dự án: Lấn biển tạo Khu dân cư - Thương mại - Dịch vụ mới La Gi, Công trình mở rộng và nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão kết hợp Cảng cá cửa biển La Gi, Nhà máy xử lý nước thải Cảng cá La Gi, kè bảo vệ sông Dinh, kè bảo vệ khu dân cư phường Phước Lộc,...

Hai là, phát triển nông nghiệp, nông thôn, kinh tế thủy sản. *Kinh tế thủy sản*: Đẩy mạnh phát triển kinh tế thủy sản theo hướng toàn diện, nâng cao hiệu quả khai thác gắn với chế biến tạo giá trị gia tăng cao. Triển khai thực hiện tốt các chính sách bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chính

⁽¹¹⁾ Tổng thu ngân sách trên địa bàn: 137 tỷ đồng; Chi cho đầu tư phát triển: 54,4 tỷ đồng; Giá trị sản xuất công nghiệp: 1.500 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu: 150 triệu USD; Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh: 100%; tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch: 89%; Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý: 95%; Tỷ lệ độ che phủ (tính cả cây công nghiệp và cây lâu năm) 66%; Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên còn: 0,7%; Giải quyết việc làm: 2.500 lao động; (trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo bằng các hình thức: 71,6%); Tỷ lệ hộ nghèo giảm: 0,06%; Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng; tổ chức Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: 75%; Phát triển đảng viên mới: 150 đảng viên.

sách hỗ trợ ngư dân của Chính phủ; năm 2021 sản lượng hải sản khai thác đạt 62.500 tấn; phần đầu sản lượng hải sản đưa vào chế biến đạt trên 65%; xử lý nghiêm các tàu cá có chiều dài từ 15 m trở lên không thực hiện việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình; tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định (IUU); đôn đốc, theo dõi hoạt động mở rộng và nâng cấp Cảng cá La Gi, khơi thông luồng lạch sông Dinh và cửa biển La Gi tạo độ thông thoáng cho tàu thuyền ra vào cửa biển.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn để đối phó với mọi tình huống bất lợi, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Nông, lâm nghiệp và phát triển nông thôn: Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tái cơ cấu ngành, ngành nông nghiệp; ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ trên các lĩnh vực nông nghiệp; đẩy mạnh thực hiện chương trình thanh long VietGAP. Triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi. Thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng.

Tiếp tục tập trung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo hướng duy trì và nâng chuẩn đối với các tiêu chí đã đạt của các xã; tiếp tục thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Ba là, Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hoạt động gian lận thương mại và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Tăng cường kiểm tra điều kiện vệ sinh ATTP; kiểm tra hoạt động, đảm bảo an toàn giết mổ, vận chuyển, kinh doanh gia súc, gia cầm. Theo dõi, kịp thời chỉ đạo đối với các hoạt động kinh doanh tại các chợ trên địa bàn thị xã; triển khai xây dựng chợ phường Bình Tân.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá xúc tiến du lịch; tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, các hình thức liên doanh, liên kết phát triển du lịch với các địa phương khác; quyết tâm nâng tầm lễ hội Dinh Thầy Thím. Tiếp tục thực hiện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án du lịch trên địa bàn; cải thiện môi trường đầu tư về du lịch.

Bốn là, tăng cường công tác quản lý quy hoạch. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh các quy hoạch hướng đến mục tiêu nâng La Gi lên thành phố và hoàn chỉnh các tiêu chí đô thị loại III năm 2025; thẩm định, phê duyệt các đề án quy hoạch theo phân cấp của UBND tỉnh.

Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng, trật tự đô thị; xử lý nghiêm các vi phạm; quan tâm tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng bảo vệ môi trường trên địa bàn thị xã.

Năm là, tăng cường thu hút, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phục vụ đầu tư phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Nâng cao hiệu quả kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Triển khai đồng bộ các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư; làm tốt công tác đền bù giải toả, đôn đốc các nhà đầu tư có cam kết thực hiện dự án đúng tiến độ.

Triển khai hiệu quả kế hoạch đầu tư phát triển (vốn tỉnh, thị xã) 5 năm giai đoạn 2021-2025. Phối hợp cùng với các sở ngành của tỉnh thực hiện đảm bảo tiến độ phương án phát triển và tổ chức không gian phát triển kinh tế thị - xã hội, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội thị xã La Gi tích hợp vào Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với chương trình phát triển đô thị thị xã đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo hiệu quả.

Sáu là, thường xuyên rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu ngân sách, quản lý chặt chẽ

nguồn thu phát sinh mới; tập trung khai thác các nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn, các nguồn thu còn tiềm năng, các nguồn thu từ đất. Thực hiện các biện pháp xử lý thu hồi nợ đọng thuế. Phân đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu thu ngân sách giao năm 2021. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định số 41/2020/NĐ-CP, ngày 08/4/2020.

Điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, bám sát dự toán được giao; đảm bảo kinh phí đáp ứng kịp thời cho các nhu cầu chi lương và chi hoạt động thường xuyên; chi đầu tư phát triển; chi cho các nhiệm vụ trọng tâm; chi thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Bây là, trên lĩnh vực văn hóa - xã hội:

- Giáo dục và đào tạo: Tiếp tục đầu tư xây dựng phát triển hệ thống trường lớp theo hướng chuẩn hóa. Tăng cường các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục, giảm thiểu tỷ lệ học sinh bỏ học; duy trì kết quả phổ cập giáo dục - xóa mù chữ và nâng dần tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn trung học cơ sở mức độ 3; tỷ lệ huy động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%. Chú trọng công tác chăm sóc, bảo sức khỏe đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng.

- Y tế: Tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát và phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19; tiếp tục nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh. Thực hiện tốt chương trình Bảo hiểm y tế toàn dân, phân đấu thực hiện đạt tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân theo kế hoạch được giao. Tăng cường quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Thực hiện có hiệu quả công tác dân số và kế hoạch hoá gia đình. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ dưới 5 tuổi còn dưới 6,0%; giảm tỷ lệ sinh 0,1‰.

- Văn hóa thông tin - thể dục thể thao: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo hướng nâng cao chất lượng. Tiếp tục duy trì, nâng chuẩn văn minh đô thị ở các phường đã đạt chuẩn. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ; quản lý chặt chẽ các dịch vụ văn hóa, quảng cáo, rao vặt. Chỉ đạo triển khai tổ chức Đại hội Thể dục, thể thao cấp cơ sở tiến tới Đại hội Thể dục, thể thao thị xã La Gi lần thứ IX năm 2021 và xây dựng kế hoạch tham gia Đại hội Thể dục, thể thao tỉnh Bình Thuận lần thứ IX năm 2022.

- Lao động việc làm và thực hiện các chính sách xã hội: Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, tổ chức tốt các hoạt động liên quan đến ngày thương binh liệt sỹ. Theo dõi, đôn đốc tiến độ vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ vì người nghèo. Tập trung thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu như giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, phòng chống tệ nạn xã hội; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách lao động, an toàn lao động và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 58,7 triệu đồng.

Tám là, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; hạn chế thấp nhất tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn.

Chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đánh giá đề xuất sơ bộ phương án điều chỉnh ranh giới hành chính cấp phường đô thị và tiêu chí thành lập phường mới theo quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tiếp tục sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tự chủ; tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế; nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính và chất lượng, hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện Chính quyền điện tử.

Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo của công dân đạt trên 85%; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống

lãng phí.

Tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Diễn tập khu vực phòng thủ cấp thị xã; bảo đảm an toàn đại hội XIII của Đảng. Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về công tác sẵn sàng chiến đấu năm 2021, giao quân đạt chỉ tiêu. Nắm chắc tình hình địa bàn, đối tượng, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra “điểm nóng” và các hoạt động gây rối an ninh trật tự. Đấu tranh trấn áp tội phạm và ngăn chặn có hiệu quả tệ nạn ma túy, cờ bạc; phòng chống trộm cắp tài sản và xâm hại trẻ em; giải quyết tốt các mâu thuẫn trong dân cư có nguy cơ dẫn đến gây thương tích; duy trì 100% tỷ lệ xã, phường vững mạnh về quốc phòng an ninh. Thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn giao thông.

Chín là, đối với công tác xây dựng Đảng:

- Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, tăng cường công tác giáo dục và định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của thị xã trong điều kiện dịch bệnh Covid - 19 còn diễn biến phức tạp, khó lường; các vấn đề, sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh và thị xã trong năm 2021, nhất là công tác định hướng tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thực hiện nghiêm Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tăng cường tuyên truyền; giáo dục lịch sử Đảng và lịch sử đảng bộ địa phương.

Xây dựng kế hoạch triển khai biên soạn bổ sung, tái bản lịch sử Đảng bộ địa phương từ 1930 đến 2005 và biên soạn mới từ năm 2006 đến 2020.

Tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Chủ động nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng chính trị, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và Nhân dân để kịp thời chỉ đạo giải quyết; tăng cường thông tin tích cực, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU, ngày 21/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “*tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố*” tại các xã, phường.

- Quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tăng cường thực hiện các giải pháp để đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên mới bảo đảm chất lượng và đạt chỉ tiêu; tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ các cấp trong thị xã nhiệm kỳ 2020 – 2025 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026 – 2030; bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của thị xã sau Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XI và chuẩn bị công tác nhân sự HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tiếp tục theo dõi, tiến độ triển khai thực hiện Kế hoạch số 134-KH/TU, ngày 03/5/2018 của Ban Thường vụ Thị ủy về thực hiện một số nhiệm vụ Kế hoạch số 129-KH/TU, ngày 03/4/2018 của Thị ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ-TW và Nghị quyết số 19-NQ-TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) bảo đảm đúng tiến độ; Kế hoạch số 160-KH/TU, ngày 03/10/2018 của Thị ủy thực hiện Kế hoạch số 108-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về *Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ*” gắn với thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ chính trị (khóa XI) về công tác cán bộ.

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; phối hợp chặt

chê giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra của nhà nước và hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử, của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân.

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; chú ý công tác nắm tình hình tổ chức đảng, đảng viên; chỉ đạo, xem xét, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự bầu vào Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; giải quyết dứt điểm đơn thư tố cáo liên quan đến cán bộ, đảng viên.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ở cơ sở để phát hiện, chấn chỉnh, uốn nắn những khuyết điểm ngay từ lúc mới phát sinh; chú trọng công tác kiểm tra dấu hiệu vi phạm ở những nơi có vấn đề nổi lên; xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm. Thực hiện công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo chặt chẽ, đúng quy định.

- Nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên trong hệ thống chính trị các cấp và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình mới; thường xuyên nắm tình hình, diễn biến tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội quan tâm; triển khai thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền và phong trào “Dân vận khéo”.

Tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phát động phong trào thi đua sôi nổi, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền, trọng tâm là nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ; giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, những nguyện vọng chính đáng của nhân dân; đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận và thực quy chế dân chủ trong các công trình, dự án có liên quan đến quyền lợi nhân dân.

Tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” giai đoạn (2011- 2020) gắn với tổng kết hoạt động Ban chỉ đạo cuộc vận động “Tiếp bước cho em đến trường” thị xã.

Mười là, tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, quần chúng đi vào trọng tâm, trọng điểm theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 1080-CV/TU, ngày 02/02/2018 về việc tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh, Công văn số 3138-CV/TU, ngày 31/3/2020 về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị (khóa X) và nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định số 217, số 218 của Bộ Chính trị với các nội dung đã được cấp ủy định hướng năm 2021.

Tăng cường phối hợp trong công tác nắm chắc tâm tư, nguyện vọng trong đoàn viên, hội viên và nhân dân để tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời và có kết quả những vấn đề nổi cộm, phức tạp ở cơ sở; thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

Lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Người cao tuổi và Hội Chữ thập đỏ thị xã, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

II. CÔNG TÁC CÁN BỘ

1. Thực hiện Quyết định số 160-QĐ/TU, ngày 22/12/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc bổ nhiệm đồng chí **Võ Minh Vương** – Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chánh Văn phòng Thị ủy giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Thị ủy, kể từ ngày 04/01/2021.

2. Thực hiện Quyết định số 158-QĐ/TU, ngày 22/12/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí **Cao Mạnh Khởi** – Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã đến nhận công tác tại Văn phòng Thị ủy kể từ ngày 04/01/2021, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thị ủy.

VĂN BẢN MỚI

Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Nghị định gồm 26 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/01/2021. Một số nội dung cụ thể của Nghị định:

- ***Nguyên tắc quản lý, sử dụng pháo, thuốc pháo:*** (1) Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (2) Việc quản lý, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo phải bảo đảm đúng mục đích, đúng quy định và bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường; (3) Người quản lý, sử dụng pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo phải bảo đảm đủ điều kiện theo quy định; (4) Pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo và các loại giấy phép bị mất, hư hỏng phải kịp thời báo cáo cơ quan quản lý có thẩm quyền; (5) Pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo khi không còn nhu cầu, hết hạn sử dụng, không còn khả năng sử dụng phải được tiêu hủy theo quy định; (6) Việc tiêu hủy pháo, thuốc pháo phải bảo đảm đúng trình tự, an toàn, bảo vệ môi trường và theo quy định của pháp luật.

- ***Các hành vi bị nghiêm cấm:*** (1) Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ...; (2) Nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép pháo hoa, thuốc pháo; (3) Mang pháo, thuốc pháo trái phép vào, ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc vào nơi cấm, khu vực cấm, khu vực bảo vệ và mục tiêu bảo vệ; (4) Lợi dụng, lạm dụng việc sử dụng pháo để xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; (5) Trao đổi, tặng, cho, gửi, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố pháo hoa nổ hoặc thuốc pháo để sản xuất pháo trái phép; vận chuyển, bảo quản, tiêu hủy pháo không bảo đảm an toàn hoặc làm ảnh hưởng đến môi trường; (6) Chiếm đoạt, mua, bán, trao đổi, tặng, cho, mượn, cho mượn, thuê, cho thuê, cầm cố, làm giả, sửa chữa, tẩy xóa các loại giấy phép về pháo; (7) Giao pháo hoa nổ, thuốc pháo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định; (8) Hướng dẫn, huấn luyện, tổ chức huấn luyện cách thức chế tạo, sản xuất, sử dụng trái phép pháo dưới mọi hình thức; (9) Cố ý cung cấp thông tin sai lệch về quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo; không báo cáo hoặc báo cáo không kịp thời, che giấu hoặc làm sai lệch thông tin về việc mất, thất thoát, tai nạn, sự cố về pháo, thuốc pháo.

- ***Sử dụng pháo hoa:*** (1) Cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa trong các trường hợp sau: Lễ, tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị, khai trương, ngày kỷ niệm và trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; (2) Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng pháo hoa chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.

- Trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp được nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu pháo hoa, pháo hoa nổ, thuốc pháo...

Ngoài ra, Nghị định còn quy định các nội dung về: Quản lý, bảo quản pháo, thuốc pháo; tiêu hủy pháo, thuốc pháo; giám định tư pháp về pháo, thuốc pháo; các trường hợp tổ chức bán pháo hoa nổ; thẩm quyền, thủ tục cho phép bán pháo hoa nổ; trách nhiệm của các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.